



ประกาศกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง  
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ  
ที่ ๒/๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและดำเนินการกิจประจำ ACMECS Interim Secretariat  
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)

ตามประกาศกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและดำเนินการกิจประจำ ACMECS Interim Secretariat ภายใต้โครงการ  
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและดำเนินการกิจประจำ ACMECS Interim Secretariat แล้ว และจึงขอประกาศ  
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งข้างต้นตามลำดับ ดังนี้

๑. นางสาวณัฐธิดา พุทธานิมา
๒. นางสาวปัทมา พระรักษา
๓. นายสุชาครีย์ สุวรรณเวช (สำรองอันดับ ๑)
๔. นางสาวนพเก้า เจริญพระธรรมดี (สำรองอันดับ ๒)

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ และ ๒ ไปรายงานตัวที่กลุ่มงานความร่วมมือ  
ลุ่มน้ำโขง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยนำเอกสารประกอบสัญญาจ้างเหมาบริการ ได้แก่  
สำเนาซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน ๒ ฉบับ ของ (๑) บัตรประชาชน (๒) หลักฐานแสดง  
วุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา และเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript)  
ทั้งนี้ ขอให้นำต้นฉบับของหลักฐานฯ มาแสดงด้วย (๓) ทะเบียนบ้าน (๔) หนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อสกุล (หากมี)  
และ (๕) สมุดบัญชีธนาคารหน้าที่ระบุเลขที่บัญชี (บัญชีธนาคารกรุงไทย หากเป็นไปได้) อนึ่ง หากไม่มา  
รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ โดยจะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน

อนึ่ง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้มีอายุไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
โดยหากมีการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และมีการประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้อาจเป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

(นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์)

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง